

แผนการดำเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดบางทิ่ง ตำบลบางเหนือ อำเภอกวนเคือง จังหวัดสงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุท สันนภาพรพงศ์ เบอร์โทร 089-2985768 e-mail : [bt2008737@gmail.com](mailto:bt2008737@gmail.com)

ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางทิ่ง

สถานการณ์ปัญหา	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	กิจกรรมการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จากข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนวัดบางทิ่งพบว่าการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนยังมีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาทุกโภชนาการ นักเรียนที่มือน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ ระดับอนุบาล 11 คน และระดับประถมศึกษา 10 คน รวมถึงด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นการได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร เด็กเตี้ย ผอม ซีด มีปัญหาโรคอ้วน โรคเรื้อรัง และทำให้เด็กมีไอคิวต่ำ โรงเรียนตระหนักและเห็น	1.เพื่อให้มีผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชผักไปใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 3.เพื่อให้การจัดการระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่	1.โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชผัก ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2.นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch 3.การจัดการระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่ปลอดภัย	1. การปลูกพืชผัก ได้แก่ ผักกว้างดั่ง ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบ สลัดหมูนเวียนกัน ไป 2. พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไช้ไก่ กุ้ง ปลา พืชผัก เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในด้านการอาหาร	นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 173 คน	16 พ.ค.62-31 มี.ค.63	20,000 บาท ค่าวัสดุได้แก่ -ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก 2,000 บาท -ค่าปุ๋ยคอก 5,300 บาท -หัวเชื้อ EM. 500 บาท -ตาข่ายไม้เลื้อย 4 ม้วนๆละ 1,200 บาท รวม 4,800 บาท -พลาสติกคลุมแปลง 3,000 บาท	

สถานการณ์ปัญหา	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	กิจกรรมการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความสำคัญของปัญหาทุกโภชนาการในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้านการปลูกพืชผักและดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารในท้องถิ่น โดยจัดการระบบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการปรุงอาหาร และการบริโภคที่ปลอดภัย โดยใช้วัตถุดิบอาหารที่เกิดจากโครงการเกษตรในโรงเรียน และแหล่งผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่การกำหนดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch</p>	<p>ปลอดภัย 4.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai Growth</p>	<p>นักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai Growth</p>				<p>-บัวรดน้ำ 20 ใบๆละ90 บาท รวม 1,800 บาท -เหล็กแป้นน้ำ ขนาด 4 ฟุต เส้นละ 130 บาท จำนวน 20 เส้น รวม 2,600 บาท</p>	

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายณัฐ สิ้นนภาพรพงศ์)

19 / 5.ค. 2561

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทิ้ง

(นายสุรินทร์ ชนะตัสกร)

19 / 5.ค. 2561